

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์เพื่อจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกสาธารณะ

มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2552		พ.ศ.2553											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการอาหารกลางวัน	- จัดอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศีกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง	10,784,280	โรงเรียนใน สังกัด ทม.ทุ่งสง  (เงินอุดหนุน)	กองการศึกษา	←													→
2	โครงการอาหารเสริม (นม)	- จัดอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็ก - ประถมศีกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง	7,424,340	โรงเรียนใน สังกัด ทม.ทุ่งสง  (เงินอุดหนุน)	กองการศึกษา	←													→
3	โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา	- ประชุมวางแผนและแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน - ให้ความรู้และฝึกทักษะทางด้านดนตรี และกีฬา - ประเมินผลและสรุปกิจกรรม	20,000		กองการศึกษา								←	→					

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติด	- จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนให้รู้จักใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์และรู้จักโทษของ ยาเสพติด ให้กับนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 100 คน	28,900	ร.ร.มัธยมศึกษา ทม.ทุ่งสง  (เงินอุดหนุน)	กองการศึกษา								↔				
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา เด็ก เยาวชน	- จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนให้มีจิตสำนึก ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 100 คน	25,000	ร.ร.มัธยมศึกษา ทม.ทุ่งสง  (เงินอุดหนุน)	กองการศึกษา								↔				
6	โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็ก เร่ร่อนในเขตเมือง	- สรรหาครูอาสาโดยวิธีการสอบคัดเลือก - จัดทำคำสั่งจ้าง - สำรวจเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาล - นำเด็กเร่ร่อนไปให้ความรู้ที่ศาลาชุมชน เขาปรีดี	132,944	ภายในเขต เทศบาลเมือง ทุ่งสง  (เงินอุดหนุน)	กองการศึกษา	←											→